



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1425 30 tháng 10 năm 2022

Qui Hội

*Qui hội tình người tâm tự đạt
Cần khôn qui một tự phân bàn
Hành thông tự thức gieo duyên tốt
Quá khứ lỗi lầm tự giác an*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Tình Trời vui đẹp ở chỗ nào?*
- 2) *Muốn phân hồn được sáng suốt thì phải làm sao?*
- 3) *Duyên hạnh ngộ là sao?*
- 4) *Đệ tử không tin lời giảng dạy của người Thầy mà mình tự chấp nhận thì kết quả sẽ ra sao?*
- 5) *Duyên tình cao đẹp là sao?*
- 6) *Tại sao tu mà thường nhắc về tình Trời là sao?*
- 7) *Tâm thần bất ổn là sao?*

1) 3-8-96

Hỏi : Tình Trời vui đẹp ở chỗ nào?

Đáp: Thừa tình Trời vui đẹp, không động mà tiến, duy trì ánh sáng tận độ, giúp ích cho mọi người mà không bao giờ than thở, ánh sáng ban chiếu không ngừng nghỉ, hỗ trợ sự hóa hóa sanh sanh diễn tả một bức tranh tuyệt đẹp, có một không hai, càng nhìn thì càng khơi dậy tình người sống động, tự cảm thấy yên vui và ổn định.

Kệ:

*Qui nguyên một cõi hành trình tiến
Thức giác tâm tư tự tiến xuyên
Vượt khỏi lo âu tâm cõi mở
Sống vui tâm đạo khắp các miền*

2) 4-8-96

Hỏi : Muốn phần hồn được sáng suốt thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn phần hồn được sáng suốt thì phải tu hành tinh tấn, thật sự hướng về thanh tịnh mà tu, thì phần hồn sẽ được chiếu sáng tùy theo mức độ thanh tịnh của hành giả, mà được tiếp thu thanh quang ban chiếu bởi Thượng Đế.

Kệ:

*Thật sự hành thông mới tự về
Tâm an trí sáng rõ muôn bề
Qui nguyên giếng mối không giao động
Thức tỉnh từ đây chẳng có mê*

3) 5-8-96

Hỏi: Duyên hạnh ngộ là sao?

Đáp: Thừa duyên hạnh ngộ, là hành giả hướng thượng, duyên Trời ban chiếu tự ngộ phạm tánh trần tục không cần thiết mà tự sám hối sửa tiến, hạnh đức tu học càng ngày càng dồi dào, khai đường tự tiến, tâm trí tròn đầy chơn ngôn xuất hiện, độ tha tại trần.

Kệ:

*Tu tâm phát triển tự phân lân
Giải mở trần tâm xét xét phân
Tự ngộ tự hành tâm thức giác
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn sân*

4) 6-8-96

Hỏi: Đệ tử không tin lời giảng dạy của người Thầy mà mình tự chấp nhận thì kết quả sẽ ra sao?

Đáp: Thừa thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, thuận theo tình Trời thì phần hồn còn sống, tiếp tục tiến hóa, sau khi chết. Nếu ngược lại sẽ bị tan hồn tan xác mà thôi, cơ hội hội tụ thành một thể xác không dễ có, pháp tu cũng không dễ, gặp được pháp tu đúng đắn mà không chịu hành, thì uổng cho một kiếp người, không có lập trường tiến thân. Khi lìa xác thật sự là khô! sẽ không có đất dừng chân.

Kệ:

*Chơn tu mới chuyển cao tăng tiến
Giải bỏ mê lầm tự tiến xuyên
Duyên đời duyên đạo trong tâm thức
Thực hành chơn pháp trọn lành yên*

5) 7-8-96

Hỏi: Duyên tình cao đẹp là sao?

Đáp: Thừa duyên tình cao đẹp, là hành giả chịu đổi chiều, hướng về Trời Phật mà hành pháp, tâm linh sẽ được phát triển, bước vào cõi thanh tịnh mà tu, sự giao cảm sẽ tốt đẹp, luồng điện từ bi đồng ban chiếu, tâm minh trí sáng rõ muôn chiều, hạnh đức qui nguyên điển lành thiện giác.

Kệ:

*Cơ hành sáng suốt tự phân bàn
Sáng tỏ tình thương rõ đạo vàng
Chuyển biến không ngừng tâm thức giác
Bình tâm thanh nhẹ đại bình an*

6) 8-8-96

Hỏi: Tại sao tu mà thường nhắc về tình Trời là sao?

Đáp: Thừa tình Trời là mối liên hệ với tất cả, cũng là cơ qui nhứt luồng điện cái của càn khôn vũ trụ, không bao giờ thay đổi.

Kệ:

*Quyết tu tự trở về ngôi chánh
Hạnh đức tràn đầy tự tiến nhanh
Cứu họ cứu mình tu tự tiến
Dày công tu luyện hiểu Trời xanh*

7) 9-9-96

Hỏi: Tâm thần bất ổn là sao?

Đáp: Thừa tâm thần bất ổn là người còn dầy dầy tham dục, tự làm suy yếu thần kinh khối óc, phạm rồi tái phạm không dứt khoát. Người tu đúng pháp thì phải bảo tồn tinh khí thần, pháp Soi Hồn mỗi ngày ít nhứt phải hai lần, thì khí tinh sẽ trụ, hướng tâm về trung tâm khối óc mà phát triển, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, tự cảm thức đi lên rõ ràng, thì mới gọi là đời đạo song tu. Phần hồn có cơ hội đi lên, phần xác sẽ bớt dục và khỏe mạnh, trí sáng tâm minh.

Kệ:

*Trí sáng tâm minh ý sáng choang
Dững hành thanh tịnh lại đàng hoàng
Qui nguyên giếng mới không bạc nhược
Dững mãnh triền miên rõ pháp tràng*

Hành luật hóa sanh

Điễn quang ban rãi khắp trần gian
Sanh hóa hóa sanh lại mở màn
Nhụy nở hoa tàn minh đạ pháp
Phóng thâu thâu phóng hiện chàng nàng.

Dục tâm động loạn bất an
Hành trình chưa trọn tạo đàng khổ đau
Sanh ra khóc lóc cầu nhàu
Lớn lên bệnh hoạn trước sau khó hòa
Tinh cha huyết mẫu tạo ra
Hình hài ô trược khó hòa Hư Không
Giải thông nguyên lý lòng vòng
Bước vào đồ trận khó trong khó ngoài
Tâm linh muốn đạt thành ngài
Thân thì yếu ớt ngồi ngại chẳng thành
Tiếng đồn khắp cõi lưu manh
Trần đầy mảnh khé cạnh tranh lạc loài
Bên trong dâm tánh đua đòi
Về nơi thanh tịnh rõ oai Cha Trời
Phật nay cũng đã hết lời
Người tu người đắ người thời đạt thông
Chẳng còn ước nguyện cầu mong
Giữ tâm thanh sạch tréo trông tiêu tan
Rồi đây cũng sẽ hạ màn
Đời là giả tạm sẵn đàng học tu
Nguyện hành trở lại khờ ngu
Tận tâm phục vụ trùng tu hoài hoài ./.

Bé Tám

26-05-1989

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA 3 Thiền viện QUY THỨC năm 1988 : “THANH TỊNH”

Amphion les Bains, 19 tháng 6 năm 1988

***Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, kính thưa quý đại biểu, hôm nay là ngày 19 tây, tháng 6, năm 1988 ; cũng là ngày thứ nhì của khóa học "Thanh Tịnh." Chúng con thành tâm kính mời Thầy ban luồng điển cho chúng con.*

Đức Thầy: Hôm nay là buổi thứ nhì của Khóa Thanh Tịnh,

Chúng ta đã về đây, chung sống an vui của một bản chất tâm thường của loài người, giữa loài người và loài người. Nhưng mà người thường, người đời, luôn luôn trong tâm họ đã cây nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều. Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo gỡ những sự rối ren trong nội tâm.

Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đúng phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả, và vẫn chưa đi đến đâu được hết ! Vì con người, sự sống bị giới hạn, cho nên, cách mạng không bao giờ thành công được ; Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả , đời đời bất diệt ;

Cho nên, tìm con đường tu học là cách mạng bản thân, vừa tâm lẫn thân. Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chơn tâm tại thế ! Nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại, chúng ta dòm, người thế gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian, và sự hiện diện của thể xác này. Từ luật trật tự cho luật sản xuất tinh vi khoa học ngày hôm nay, cũng là người mang xác thân làm ;

Còn về con đường tu học là siêu nhiên ; Thì sự siêu nhiên đó, chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên ? Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là lập lại trật tự cho bản thân,

Một sự trách móc, đưa đòi bất chánh, là phá hoại sự cấu trúc của siêu nhiên ;

Cho nên, chúng ta mới thấy hai cái luật rõ ràng : một luật phá hoại, và một luật kiến thiết, kiến trúc thăng hoa tư tưởng ;

Bây giờ chúng ta mới nhìn lại : cái thể xác của chúng ta có thể dự tại trần được bao lâu? Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng tới vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu !

Ồ đời, nghe tới chữ “Tu” là sợ lắm rồi !

Cho nên ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển Khoa Học Huyền Bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người, và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới khoa học huyền bí rõ mớ được, khai triển được, phát minh được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt ;

Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi ; và chúng ta phải tự đi, dần thân và hy sinh những tánh hư tật xấu, mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh ; rồi đồng tu, đồng tiến.

Nam phụ, lão ấu, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình, và chính mình phải dần thân trong một ý chí thăng hoa của vô cùng.

Đó là trật tự của trần gian, nhưng mà một ý chí cứu rỗi chính mình phải sắp đặt cho mình ! Đã đặt rằng Chúa, hay là Thượng Đế, đã cho một phép lành, phép lạ xuống thế gian ; thì những phép lạ là ai ? Thông truyền rất lâu rồi, “Phép lạ, phép lạ” ; nhưng mà chúng ta là thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của Trời ban Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh, tử và tiến hóa vô cùng, không ngừng nghỉ !

Con tim các Bạn còn đập là còn làm việc! Không có bao giờ các Bạn được nghỉ đâu! Học hỏi, học hỏi, học hỏi ; tiến hóa, tiến hóa không ngừng nghỉ ! Thể hiện trước mắt : sanh, lão, bệnh, tử, khổ ; rồi hồi sinh !

Ngày nay, sự hiện diện ở trong căn phòng này, và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa !

Nó rất rõ ràng : mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự, và không có thể lẫn lộn được ; triệu triệu người, mặt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng giống nhau, mà nhìn rất khác nhau ; có phải là trật tự siêu nhiên và một phép lạ của Bề Trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm ; nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa ? Không còn mong muốn một phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này !

Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh, và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sai quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại ! Gặp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh trật tự trong tâm !

Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu Vô Vi toàn là những người có học, sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc, từ một tí tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, có đường lối chứ không phải mờ ám, nói tui xuất hồn là tui đi đâu, ăn cướp của thiên hạ há? xuất hồn là học hỏi trong trật tự và sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rồi, tui từ đâu đến đây, rồi tui phải đi ra được, rồi trong trật tự tui đã nhập xác này, mà tui mất trật tự tui đang kẹt ở đây, mà tui lập lại trật tự là tui muốn đi lúc nào tui đi, tui đến được và tui đi được. Cho nên nhiều người đâu phải tu vô cái pháp này mà người ta vẫn nằm xuống và người ta đi được, ta học nhiều cái siêu diệu mà về cứu, cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến, thì cái đó mỗi người đều có căn cơ, định luật để cho học hỏi và tiến hóa

Cho nên, chúng ta là người tu Vô Vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não, sai quấy trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta. Không có bao giờ bỏ chúng ta, đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng, không tiến hóa nổi, tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ ù lì tại chỗ và không có thăng hoa, ngược lại chúng ta phải làm được, rờ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt, mỗi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa! *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Làm chiếu Minh cứ đếm lộn

Hỏi: Có người bạn làm chung sở. Người ấy mới tập thiền khoảng một tháng nhưng bị trở ngại luôn về Pháp Luân Chiếu Minh. Đếm cứ lộn hoai. Vậy thì phải làm sao?

Đáp: Người mới tu phải cho họ nghe bằng rất nhiều để họ hiểu một phần chơn lý, thì lúc đó mới không có gì trở ngại, vì người chưa tu, có tâm đời cuống cuống theo ngoại cảnh. Bây giờ bước vào đường tu thì phải dày công, nhiên hậu mới lập lại trật tự thanh nhẹ như lúc sơ sanh. Vạn sự khởi đầu nan, cương quyết sẽ được trở về con đường thoải mái của tâm thức ở tương lai. Muốn được nhẹ nhàng trước khi tu, phải thanh lọc khoảng một tuần. Từ đó sẽ dễ tập trung hơn.

Vấn đạo internet - TĐDallas, Texas – anh LM

như vậy con có nên làm phép sai hôn và PLTC cũng thiên định ờ? hay là con vẫn làm 2 phép cho đến 6 tháng sau mỗi được, mong ông tâm cho biết.

② lờ tai con thường nghe ≈ tiếng động giống như, cơn gió dữ dội, luôn luôn nghe bên tai ủa ủa ủa rất mạnh như cơn gió hoặc bão, như vậy có lâu không? con rất thường nghe. xin ông tâm cho biết.

③ ông tâm ờ! cô con thường cản trở về sự tu hành, ờ cho chúng con thực hành ≈ môn pháp về sự tu học, vì sợ chúng con nói gọt theo bra, và sợ con ~~đ~~ điên khùng và rất sợ việc học hành của con ờ đầu, ờ con vẫn cứ tiếp tục làm, hành động của con như vậy có quá đáng lắm ờ? cô con có cảnh cáo qua con tu về pháp này mà về sự học ờ đầu được bằng cấp. cô con sẽ ờ đi con yên thân, con nghe như vậy và cũng rất sợ, theo ông tâm con phải làm sao?

Vì cô con thường thấy con thức khuya dậy sớm, sợ con ờ có lúc lúc đi học,

xin ông tâm cho con biết phải làm sao? con có nên bỏ ờ? đi nghe lời cô, hay là vẫn cứ tiếp tục hành, xin ông giải đây từ 3 câu hỏi dùm.

thành thật cảm ơn ông tâm rất nhiều.

Con xin gửi lời chúc tụng đến ông.

em

Thuan

Ngày 16-9-94

G T con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 16-8-94 được biết con muốn phát tâm hướng về con đường tu học là điều quý cho chính phần hồn của con.

1) Muốn tu PLVVKHHBPP thì phải thực thi từ giai đoạn một để gia tăng sức tu trì của chính hành gia. Dục tốc bất đạt, nôn nóng là sẽ không thành, trước sau con cũng sẽ thực thi đầy đủ trong vòng trật tự, đó là tạo cho con một tánh tốt trong hành trình đời đạo song tu.

2) Khi con nghe tiếng gió bên tai, đó là do trật tự của bộ gan con. Vậy con nên làm pháp Chiếu Minh đầy đủ để giúp đỡ cho bộ gan điều hòa lại thì nó sẽ êm.

3) Chính con là hiểu con nhiều hơn ai hết. Cô con nhắc nhở con cũng là trong tình thương yêu và xây dựng cho con tương lai được tốt hơn. Đó cũng là từ mầm móng thương yêu của cô con mà ra. Con nên thật sự cảm ơn cô con.

Còn môn tu Pháp Lý Vô Vi là phương pháp khử trừ lưu thanh và gia tăng sức khỏe cho con người trở về với trật tự tự nhiên và hồn nhiên, không gì hại đến sức khỏe của con người. Nam phụ lão ấu ai ai cũng có thể thực thi pháp tùy theo khả năng sẵn có của chính mình mà thôi. Con hiểu được thì con mới hành, vì đó là chuyện hữu ích cho chính con. Nếu con không hiểu được thì nên quên nó đi. Theo đời thì đời chỉ dạy và không có trách nhiệm. Chính con là người tự trách nhiệm mà thôi. Con có bộ óc sáng suốt thì con nên nhận định những điều hữu ích mà làm thay vì nói xàm mà không đi đến đâu.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 29 tháng 8 2022 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 30 tháng 10 2022 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Le Thi Kim Anh (Mtl)		820
Diep Thi Le (Mtl)		720
An Danh (Mtl)		620
Khong Ten (SC)	1,000	
Le Thi Kim Anh (Mtl)		820
An Danh (Mtl)		650
Do Thi Chanh (TX)	100	
Nguyen Loan (TX)	1,000	
Nguyen Anh Thu (TX)	100	
Do Trung Hieu (TX)	300	
Nhung Trieu (Sc)	200	
Hong Vo (CO)	100	
Ẩn danh (TX)	1,000	
Ẩn Danh (Mtl)		650
Ẩn Danh (CA)	30	
Kevin Quang Lam (CA)	500	
Hanh Nguyen (CA)	200	
Cuc Nguyen(CA)	200	
Hang Bui (CA)	100	
Darren Tom(Ca)	500	
Ẩn Danh (AB)		250
Ẩn Danh (AB)		250
Simon Crotty (CA)	100	
Fred Reiss (CA)	200	
Bich N Tran (FL)	3,000	
To Tran (San Diego, CA)	800	
Tuoi Vo (Alpine, CA)	300	
Phan Van Duy (Hi)	1,000	
KSC Hawaii 2022	650	
Vo Thi My Trinh (Tx)	100	
Hong Vo (Co)	100	
Phuong Kim Tran (VA)	500	
Dung N Tran (CA)	1,100	
Begam & Fatima(France)		500 euro
Olivier Phan (France)		120 euro
Ut Tran (AB)		1,000
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)		300
Rene Phan (France)		400 euro

Banh My Hom (CA)	100	
Serena Truong (CA)	800	
Banh My Hom (CA)	100	
Serena Truong (CA)	800	
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Xây nhà tình thương cho gia đình nghèo ở miền tây
- Học phí cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Giúp mái ấm Thiên Ân ở Pleiku
- Phát 6 hòm người chết không hòm chôn
- Hỗ trợ người nghèo không tiền trị bệnh
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
- Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai và người nghèo đói ở Lâm Đồng
- Hỗ trợ chi phí ăn mặc cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm vì khó khăn
- Hỗ trợ bạn đạo trị bệnh hay bị tai nạn
- Hỗ trợ học bổng cho các em nghèo khuyết tật ở Đà Nẵng Hà Tĩnh Kontum có cơ hội đi học lớp chuyên biệt
- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

Chúng tôi có để 1 số hình ảnh trên web site vovi.org

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

VoVi Association of Canada và xin gửi về:

2590 Allard St

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Giới Thiệu Video Tu Học 3
tại Thiên-Viện Hai-Không Chiều Ngày 24.09.2022

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

Kính gửi quý bạn đạo,

Kính mời quý bạn xem tiếp Video Phần Tu Học 3 vào chiều ngày 24.09.2022.

Quý bạn có thể chọn bấm vào các đường link hay hình chụp để xem video trên phaplyvovi.org:

Chiều 24.09.2022: Học Dũng– Phần 1

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/chieu-24-09-2022--tu-hoc-hoc-dung-phan-1



Chiều 24.09.2022: Học Dũng– Phần 2 (Tiếp Theo)

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/chieu-24-09-2022--tu-hoc-hoc-dung-phan-2



Quý Bạn muốn xem video trên YouTube xin đăng ký (subscribe) vào kênh **Vô Vi Publications** để dễ theo dõi khi chúng tôi đăng tải video mới.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California kính mời.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 55 NĂM 2022

Kính gửi các bạn đạo,

Như Hội đã thông báo từ đầu năm, năm nay trong Khoá Sống Chung "CHUNG VUI XÂY DỰNG 3 - QUI HỘI TÌNH TRỜI" và NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 55 sẽ được tổ chức trên du thuyền Panorama Carnival từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đã có 100 bạn đạo địa phương cùng bạn đạo khắp nơi tham dự. Tuy nhiên, như thông lệ hằng năm, Hội vẫn tổ chức ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Hội xin thông báo cùng các bạn đạo.

Kính mời các bạn đạo đến tham dự ngày ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 55 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA vào CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 11 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU :

Từ 9:00 - 10:00 giờ sáng: Bạn đạo có mặt để chụp hình lưu niệm
10:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa:
- Buổi Lễ bắt đầu

- Lễ dâng hoa
- Phát biểu cảm tưởng
12:00 - 1:00 giờ trưa: Chung Thiên
1:00 - 2:00 giờ: Dùng bữa trưa
2:00 giờ trưa: Buổi lễ kết thúc

Để buổi lễ được trang trọng và cũng để tỏ lòng tôn kính Đức Tổ, xin tất cả các bạn đạo đến tham dự mặc y phục trắng.

Thành tâm kính chúc tất cả các bạn đạo thật nhiều sức khỏe TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

HỘI TRƯỞNG
LÂM HUỖNH MAI
NGÀY 25 tháng 10 năm 2022

BẠN ĐẠO VIẾT

Chút cảm nghĩ về khoá sống chung ở Thiền Viện Hai Không .

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự khoá sống chung và cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến viếng Thiền Viện Hai Không. Xin có chút cảm nghĩ về lần học tập này.

Khoá sống chung được tổ chức như một đại hội thu nhỏ , đầy đủ lễ nghi, khoá học, trao đổi kinh nghiệm và sinh hoạt chung. Thiền viện được tổ chức khang trang và chu đáo nhờ sự góp công, góp của và tâm sức của rất nhiều người đã bỏ thời gian phục vụ để có một nơi khang trang đầy đủ tiện nghi (mặc dù nằm trên núi hẻo lánh) cho các bạn đạo tham dự được thoải mái để tu thiền. Nghe nói Thiền Viện đã được tân trang, chỉnh đốn, xây cất với bao nhiêu công sức của các anh chị em bạn đạo...thiệt là công đức vô quái ngại. Thiền Viện có đội nhà bếp phục vụ từ sáng đến chiều ngày ba bữa cho bạn đạo được ấm lòng tu học . Có nhiều nhà tắm mới được xây dựng thêm cho các bạn đạo sử dụng. Có hội trường và sân khấu rộng lớn có thể chứa số đông bạn đạo làm lễ và trình diễn văn nghệ thoải mái . Chưa kể đến hai phòng thiền chung với đầy đủ trang bị chiếu trải và gối ngồi thiền và quán giải khát TỰ THỨC nơi mà mọi người có thể nhắm nhắm ly cà phê, ly trà nóng và hàn huyên cùng huynh đệ tỉ mỉ sau lâu ngày vắng bóng. Tất cả những khung cảnh trên được bao vây bởi những cây cao bóng mát, núi đồi hùng vĩ, không khí trong lành thanh tịnh và dòng suối róc rách bao quanh mà các bạn đạo thanh niên trai tráng đã dùng công sức bồi đắp thành một nơi mọi người có thể đi niệm hành vòng quanh khuôn viên Thiền Viện được nghe tiếng nước chảy hoặc ngồi thả chân ngâm nước ngắm nhìn trời xanh mây trắng mà lòng tưởng nhớ đến Đức Thầy kính yêu.

Khi vừa đặt chân tới Thiền Viện thì việc đầu tiên là kính bái Thổ Thần Thổ Địa rồi lên Cốc Thầy lạy kiếng VôVi và cuối đầu đánh lễ Đức Thầy, biết bao nhiêu bạn đạo đã không cảm được nước

mắt khi thăm viếng Cốc Thầy , nơi mà khi xưa Thầy đã từng ban huấn từ cho đàn con còn ngu dại với niềm mong muốn cho đàn con mau thức tâm trở về nơi xưa chốn cũ. Từ cốc Thầy nhìn ra phía trước là cánh núi đồi bao la mà các bạn đạo có thể dùng chân ngồi trong toà nhà bát giác trò chuyện, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong sự thanh tịnh bình an.

Trở lại xuống đồi thì trước mặt là các lều, giường , chăn nệm được sắp xếp đầy đủ do các sư đệ khoẻ mạnh mỗi người một tay đã chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn đạo , nhưng nếu ai không muốn ngủ lều thì đã có ngay một khách sạn Vô Vi cho các bạn đạo sử dụng với hệ thống máy lạnh , sưởi đầy đủ cùng với hàng loạt nhà vệ sinh, tắm rửa .

Sau khi đã nhận lều thì tiếng kêng vang lên và bữa ăn trưa còn nóng hôi đang chờ đón . Đội ẩm thực đa số là các sư tỉ và sư muội đã hết lòng bỏ tâm sức của mình vào các món ăn cho tất cả bạn đạo rất là chu đáo, ngon miệng, bổ dưỡng...thiệt là công đức vô lượng . Còn chưa kể đến những người trong đội quét dọn lau chùi rồi sau đó lại xung phong làm những việc khác khi cần đến và các sư huynh như đội xây dựng của anh Thạnh cùng những sư đệ trẻ tuổi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng và tu bổ sửa chữa cho Thiền Viện ngày càng được tốt đẹp và tiện nghi hơn...thiệt là công đức vô biên.

Trong ba ngày học tập, thời tiết thật là tuyệt vời (nghe nói mấy bữa trước đó trời mưa và rất lạnh) đúng là huyền vi không cắt nghĩa được, đã giúp cho mọi người được thoải mái tham gia học tập, anh chị em đã cùng nhau đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm để trao đổi học hỏi lẫn nhau trong tình thân bạn đạo như anh em một nhà. Tiếng cười vang rộn trong tự nhiên và hồn nhiên, thiệt là những giờ phút quý báu vô cùng . Đề tài được đưa ra rất sâu sắc và thú vị khiến cho mọi người sôi nổi bàn luận . Đàn em được học hỏi rất nhiều ở các kinh nghiệm của đàn anh đi trước . Thiệt là khâm phục biết bao !

Rồi cũng đến ngày tạm biệt, ba ngày trôi qua thiệt là mau . Đội văn nghệ cây nhà lá vườn đã đem hết sức mình ra trình diễn để kết thúc khoá sống chung đem lại những bài hát câu hò xúc động lòng người và những màn vui nhộn đã đem lại cho mọi người những tràng cười thật sảng khoái , cười hết cỡ, cười đến đau thắt bụng luôn .

Ngày chia tay đã đến , mọi người đều nói lời từ giã và hẹn gặp năm sau nếu có cơ duyên gặp . Một chuyện thiệt là hết sức ngạc nhiên và bất ngờ khi chị em Tôi lái xe ra cổng thì thấy hai đàn người đứng hai bên vẫy tay chào tạm biệt dưới trời nắng chan chan, bậc sư huynh như anh Lý Vĩnh và sư tỉ như chị Xuân Mai cũng đứng sắp hàng cùng với các sư tỉ của đội ẩm thực và các huynh đệ tỉ muội sau khi nấu nướng cho mọi người ăn xong lại ra sắp hàng dưới trời nắng nóng để tiễn các bạn đạo lên đường bình an , ôi chao ôi.... thiệt là cảm động lắm lắm luôn, nước mắt rưng rưng cho tấm chân tình của Thiền Viện Hai Không , đã tiếp đãi tất cả mọi người như là những vị thượng khách.

Lời nói không diễn tả được hết những ý muốn chia sẻ nên sẽ có nhiều thiếu sót xin lượng thứ cho , mục đích của bài này trước hết là muốn tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã bỏ công sức (từ ban tổ chức, đội ẩm thực , quét dọn, ban trang trí bày biện, đội thanh niên xây dựng sắp xếp chỉnh đốn, đội camera, ban văn nghệ vv...và vv...) để làm được một khoá sống chung thành công

tốt đẹp và sau đó cũng là muốn nhắc nhở ai chưa từng đi những khoá sông chung của các thiền viện tổ chức thì nên tham gia một lần cho biết . Nhất là khoá sông chung ở Thiền Viện Hai Không !

Thành thật cảm ơn tất cả mọi người và cầu chúc mọi người thân tâm an lạc !

Lan, Hương , Mão, Thuỷ

(MA).

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Châu Quang Hiến Alain và mẹ chồng của bạn đạo Châu Thảo :

Cụ Bà NGUYỄN Kiên-Vanh Hélène
Từ trần ngày 26/10/2022 tại Paris, hưởng thọ 96 tuổi.

Cảm ơn quý bạn đạo

Huỳnh Minh Bảo
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc